



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ประกาศรับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน ๔ ตำแหน่ง ตามประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดเวลาการรับสมัครแล้ว กรมควบคุมโรคได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากข้อมูล ที่ผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๔ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นางสาวยุวพัชญ์ ตั้งประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย
๒	นางสาวนรินทร์ กลกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) หอผู้ป่วยโรคเรื้อนอายุรกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๕ กลุ่มงานการพยาบาลในชุมชน กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นางสาวสุมาลี กลิ่นแย้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลในชุมชน กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย

๓. ตำแหน่ง ...

๓. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด)
ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๓ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	พันจ่าเอกอำนาจ โกสิงห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย

๔. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๑ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นางสาวรพีพร เพ็งจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธเรศ ทรัพย์วิวัฒน์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค